



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า

เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ตามที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๒ อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ ๓ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเมืองเก่า เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๔ ข้อ ๒๐ วรรค ๒ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้างของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และหลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้าง ดังนี้

๑. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเมืองเก่า โดยเรียงตามลำดับคะแนนจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนนต่ำสุดตามลำดับ ในกรณีที่ผู้มีได้ คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมสำหรับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

๒. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ ตามประกาศนี้ จะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรฯ โดยจะดำเนินการจ้างตามลำดับที่ของผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรลงในตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖

๓. การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ได้รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครฯ หากภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้สมัครรายใดเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ในประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า แม้ว่าจะเป็นผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรแล้ว หรือได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างแล้วก็ตาม เทศบาลตำบลเมืองเก่าจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ไม่มีสิทธิได้รับการจ้าง และจะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่ง กรณีได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลเมืองเก่าแล้ว

๔. เทศบาลตำบลเมืองเก่า จะเรียกผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ในตำแหน่งและอัตราที่กำหนดตามลำดับที่ ที่ได้รับการเลือกสรร รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุทัศน์ ไหมลักษณะไพโรจน์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเมืองเก่า

แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า (๑)

เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา กองช่าง

ลำดับที่ผ่าน การสอบคัดเลือก	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นายพิมล ศรีวราพงศ์	

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่ผ่าน การสอบคัดเลือก	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นายวรศักดิ์ เรืองจันทร์	